

## คริสตจักรที่แท้จริงอยู่ที่ไหน?

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "ฉันจะสร้างคริสตจักรของฉัน" เขาไม่ได้พูดว่า "โบสถ์" "นิกาย" เขากล่าวว่าประตูแห่งนรกไม่สามารถเอาชนะศาสนจักรนั้นได้  
ที่ใดที่หนึ่งที่คริสตจักรแท้ดั้งเดิมมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ที่ไหน? ที่? คริสตจักรคืออะไร? ทำไมล่ะ?  
นี่คือความจริงธรรมดาที่เปิดหูเปิดตา!

แล้วคำถามทั้งคริสตจักรนี้ล่ะ — เกี่ยวกับคุณล่ะ?  
คริสตจักรที่แท้จริงดั้งเดิมที่พระเยซูคริสต์ทรงก่อตั้งอยู่ที่ไหน —  
คริสตจักรที่ยังมีพระชนม์อยู่ของพระเยซูคริสต์ยังคงมุ่งหน้ามาจนถึงทุกวันนี้  
นั่นคือคำถามที่หลอกหลอนฉัน ย้อนกลับไปในปี 1926 และต้นปี 1927

ฉันได้รับการเลี้ยงดูเช่นเดียวกับผู้อ่านของเราหลายคนในนิกายโปรเตสแตนต์ที่เคารพนับถือและเก่าแก่  
ตั้งแต่ยังเป็นทารก ฉันถูกพาไปโรงเรียนวันอาทิตย์และไปโบสถ์ มีคนบอกฉันว่าฉัน "รอด" เพราะฉันมี  
"สิทธิโดยกำเนิด" ในคริสตจักร ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คริสตจักรของฉันเชื่อ  
แต่ฉันจำไม่ได้ว่ากังวลเรื่องนั้น

แต่เมื่ออายุได้ 18 ปี ฉันเลิกสนใจ และไม่คอยเข้าร่วมหลังจากนั้น  
เมื่อออกจากโรงเรียนฉันเข้าสู่อาชีพโฆษณา ฉันมีความทะเยอทะยาน ฉันกระหายสถานะ  
ดังนั้นฉันจึงทำงานอย่างหนัก เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถของฉัน  
ผลักดันตัวเองอย่างไม่ลดละเพื่อไปสู่เป้าหมายของสถานะนั้น!

จากนั้น

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของฉัน โดยสิ้นเชิง ได้ทำธุรกิจที่ฉันเริ่มต้นไปแ  
ล้วสองครั้ง ฉันรู้สึกโกรธที่การศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้นเป็นครั้งแรกในชีวิต เท่าที่พระคัมภีร์กล่าวถึง  
ฉันก็พูดเสมอว่า "ฉันไม่เข้าใจพระคัมภีร์เลย"

แปลก — ฉันมักจะโทษหาความเข้าใจ — แต่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ สำหรับผม  
พระคัมภีร์ดูเหมือนหนังสือที่แห้ง ทื่อ และตาย ซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ ฉันคิดว่าแน่นอน  
คริสตจักรได้รับความเชื่อ คำสอน และธรรมเนียมปฏิบัติทั้งหมดจากพระคัมภีร์ แต่แล้ว ฉันก็ไม่สนใจศาสนา

แต่ในที่สุด ต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 1926 ฉันก็ถูกทำร้าย! ฉันถูกทำร้ายเป็นสองเท่า! ภรรยาของฉันเริ่มมี  
"ความคลั่งไคล้ในศาสนา" - นั่นคือสำหรับฉันดูเหมือนว่าคลั่งไคล้! เธออ้างว่าเธอพบสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ —  
แต่ฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นความเชื่อและการปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับคริสตจักรอย่างสิ้นเชิง

"คริสตจักรเหล่านี้ไม่ผิด" ฉันกล่าว "พวกเขาได้รับคำสอนจากพระคัมภีร์  
และความคลั่งไคล้ในตัวคุณนี้ขัดกับสิ่งที่พวกเขาสอน"

“อืม บางทีพวกเขาอาจสอนที่ขัดกับพระคัมภีร์” ภรรยาของฉันขึ้นกราน  
“เพราะฉันได้สิ่งนี้จากพระคัมภีร์ไบเบิล!”

การโต้เถียงก็ไม่มีประโยชน์ เธอบอกว่าถ้าฉันแสดงให้เธอเห็นว่าพระคัมภีร์สอนต่างกันตรงไหน  
เธอจะยอมแพ้ แต่ไม่ใช่อย่างอื่น

ในเวลาเดียวกัน พี่สะก็ทำให้ทนายฉันเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ  
ฉันไม่เคยบังเอิญไปเรียนวิวัฒนาการในโรงเรียนหรือวิทยาลัยมาก่อน  
เธอบอกว่าฉันเป็นแค่คนโง่ถ้าฉันไม่เชื่อเรื่องวิวัฒนาการ! สิ่งนี้ทำให้ความภาคภูมิใจของฉันลดลง! ฉันไม่รู้?  
ช่างเป็นการดูถูก!

“ก็ใช่” ฉันตอบ “ฉันจะศึกษาทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างละเอียด และถ้าคุณคิดผิด อย่างที่ฉันรู้ว่าคุณคิด  
ฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็น และให้คุณเข้าใจคำเหล่านั้น!”

### การพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริง

ฉันเชื่อในพระเจ้ามาโดยตลอด แม้ว่าฉันจะรู้จักพระองค์เพียงเล็กน้อย และไม่กังวลเกี่ยวกับ "ศาสนา"  
แน่นอน

ฉันไม่เคยค้นคว้าคำถามนี้อย่างลึกซึ้งและถี่ถ้วนเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือว่าวิวัฒนาการเป็นความจริง  
หรือไม่ น้อยคนนักที่จะมี ฉันแค่ยอมรับพระเจ้า และคิดว่าวิวัฒนาการเป็นทฤษฎีเท็จ  
เกือบทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือวิวัฒนาการ ได้สันนิษฐานว่าความเชื่อของพวกเขาโดยไม่มีหลักฐาน!

แต่นั้นก็ไม่ดีพอสำหรับฉันอีกต่อไป! ตอนนี้ฉันต้องรู้แล้ว!

มันกลายเป็นการศึกษาพระคัมภีร์เกือบทั้งคืนและเป็นการวิจัยเชิงลึกในหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  
ธรณีวิทยา ชาคดึกดำบรรพ์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฉันเจาะลึกงานเขียนของ Darwin, Haeckel, Huxley, Vogt,  
Chamberlain ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี นั่นพิสูจน์แล้วว่าไม่มีความเป็นนิรันดร์ของสสาร  
แต่เป็นการสร้าง! ฉันศึกษาบัญชีการสร้างในปฐมกาล เป็นการวิจัยที่เข้มข้นเป็นเวลาหกเดือน  
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการศึกษาจนถึงตีหนึ่งหรือตีสอง แต่ในท้ายที่สุด  
ฉันได้พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าและการคลาดใจที่ไม่คิดเพี้ยนของพระคัมภีร์  
ฉันหักล้างทฤษฎีวิวัฒนาการและทำให้พี่สะก็ "กลืนคำเหล่านั้น!"

แต่ในการโต้เถียงกับภรรยาของฉัน ฉันแพ้! เธอพูดถูก ฉันผิดไป.  
เป็นการกลืนเม็ดยาที่ขมขื่นที่สุดที่เคยเจอมา

คุณเห็นไหม มันไม่ได้หมายถึงแค่การสารภาพว่าฉันผิด ที่ยากพอสำหรับจิตใจฝ่ายเนื้อหนัง  
แต่ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันผิดอย่างไร ไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันเชื่อผ่านการสันนิษฐานเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ฉันทำและสิ่งที่ฉันเป็นด้วย ฉันคิดว่าฉันค่อนข้างดี! ธรรมชาติของมนุษย์มักจะคิดอย่างนั้น  
ฉันได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นเพียงสิ่งเลวร้ายและเลวร้าย

ฉันคิดทันทีว่า "ถ้าฉันยอมรับคำสอนในพระคัมภีร์และเริ่มดำเนินชีวิตตามนั้น  
ถ้าฉันยอมจำนนเพื่อยอมรับพระคริสต์ กลับใจใหม่ ใช้ชีวิตแบบคริสเตียน  
อดีตเพื่อนร่วมธุรกิจและเพื่อนฝูงของฉันจะว่าอย่างไร?"

ในใจของฉันมันหมายถึงการให้พวกเขาทั้งหมด - ให้ดี!

มันหมายถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใส! และนั่นคือสิ่งที่ฉันไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงและสมบูรณ์  
โดยไม่มี การต่อสู้ภายใน มันไม่ได้ในกรณีของฉันอย่างแน่นอน มันหมายถึงการยอมแพ้!  
มันหมายถึงการสละทุกสิ่งที่ใจฉันตั้งมั่น — เป้าหมายชีวิตของฉัน มันหมายถึงการละทิ้งวิถีชีวิตของฉัน —  
ทั้งหมดเกี่ยวกับใบหน้า! จริงๆ แล้ว มันหมายถึงการเลิกกับไอคอลลองของฉัน แม้ว่าฉันจะไม่เห็นแบบนั้นก็ตาม  
มันหมายถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข มันหมายถึงการสละชีวิตของฉันจริงๆ  
และมอบมันให้กับพระเจ้า!

ในที่สุดฉันก็ทำได้!

แต่ตอนนี้ฉันเผชิญกับความท้าทายใหม่! ในการศึกษาอย่างเข้มข้นนี้ ฉันพบว่า "คริสตจักรเหล่านี้ทั้งหมด"  
สามารถผิดพลาดได้! ฉันพบว่า เท่าที่ฉันรู้เกี่ยวกับคริสตจักรที่ฉันเล็งดูมา  
คริสตจักรตรงข้ามกับพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างสิ้นเชิง

คริสตจักรที่แท้จริงอยู่ที่ไหน?

ตอนนี้คำถามมาถึงแล้ว คริสตจักรที่แท้จริงอยู่ที่ไหน — ที่พระเยซูคริสต์ทรงก่อตั้ง —  
คริสตจักรที่เขามุ่งหน้าไปในวันนี้ — คริสตจักรที่ดำเนินภารกิจของเขา —  
คริสตจักรที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งหรือละทิ้ง

ฉันตกใจแทบแย่! เป็นเวลาหกเดือนที่กระทบกระเทือนจิตใจ

เมื่อฉันอ่าน โรม 6:23 ฉันจึงไปที่ข้อนี้ในพระคัมภีร์ของฉันด้วยความตกใจและไม่เชื่ออย่างเหลือเชื่อ!  
มันกล่าวว่า "เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย

แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"

ฉันเชื่อเสมอว่าค่าจ้างที่เราได้รับจากบาปนั้นตรงกันข้ามกับความตาย

ฉันได้รับการสอนว่าสิ่งที่เราได้รับสำหรับบาปคือชีวิตนิรันดร์ — ในกองไฟนรก!

ข้อนี้กล่าวว่าชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นของขวัญจากพระเจ้าเท่านั้น

แต่ไม่มี! ไม่นะ! เรามีชีวิตนิรันดร์อยู่แล้ว - ดังนั้นฉันคิดว่า - เราเป็นวิญญาณอมตะ!

ฉันได้เรียนรู้ว่านักเทววิทยาหลายคนตีความข้อนี้ นั่นคือ พวกเขาใส่ความหมายที่แตกต่างเข้าไปในนั้น

พวกเขาเปลี่ยนความหมายของคำเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขาแทนที่จะปล่อยให้พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนความเชื่อของพวกเขาให้สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้า

พวกเขาสร้างคำจำกัดความใหม่ของคำว่าความตาย พวกเขาานิยามความตายว่าหมายถึง "การแยกจากพระเจ้า" ฉันมองดูข้อนี้อีกครั้ง ด้านหนึ่งสำหรับบาป เราได้รับความตาย ในทางกลับกัน

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับบทลงโทษคือชีวิตนิรันดร์ บัดนี้ เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า

หากชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความตาย ความตายก็ไม่สามารถหมายถึงชีวิตนิรันดร์ได้!

ฉันรู้สึกตกใจที่พบว่าในหลาย ๆ คำสอนของพระเยซูคริสต์และพันธสัญญาใหม่—ถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่—ตอนนี้คริสตจักรสอนในสิ่งที่ตรงกันข้าม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติที่ตรงกันข้าม! ฉันสับสน! หัวของฉันกำลังวุ่น!

แต่นั้นมันในภาษาธรรมดา ฉันอ่านว่าวิญญาณสามารถตายได้! “วิญญาณที่ทำบาป มันจะตาย”! (เอเสเคียล . 18:4, 20). มันสำคัญพอที่จะพูดสองครั้ง จากนั้นดวงตาที่ตื่นตระหนกของฉันอ่านในวิวรณ์ 16:3: "และทุกชีวิตที่มีชีวิตอยู่ตายในทะเล" ที่กล่าวว่าวิญญาณสามารถตายได้ จากนั้นฉันก็เห็นที่พระเยซูคริสต์ว่าวิญญาณสามารถถูกทำลายได้! แต่ "... จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและร่างกายในนรก " (มัทธิว 10:28)

ดูเหมือนว่าคริสตจักรจะคิดไปเสียแล้ว! แต่พระเยซูคริสต์ทรงพบคริสตจักรของพระองค์ไม่ใช่หรือ? เขาทำอย่างแน่นอน และฉันก็พบว่าตรงที่ที่เขาบอกว่าประตูแห่งหุลุมศพจะไม่มีวันเอาชนะมันได้ - มันไม่มีทางถูกทำลาย! ฉันพบที่ที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งหรือทอดทิ้ง - ที่ซึ่งพระองค์จะทรงอยู่ "ท่ามกลาง" สิ่งนั้นเสมอ ฉันพบว่าเขาเป็นหัวหน้าที่มีชีวิตของมัน! พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์จากหุลุมศพ เขายังมีชีวิตอยู่!

แล้วคริสตจักรที่เขากำลังนำทาง กำกับดูแล อยู่ที่ไหน?

ฉันรู้สึกงุนงง แต่ฉันยังคงค้นหา ฉันเรียนต่อ ฉันพบว่าการค้นพบสิ่งใหม่นี้ - สำหรับฉัน - ความจริงแล้วการไล่ตามที่น่าสนใจและน่าสนใจที่สุดในชีวิตของฉัน มันเหมือนกับการหาทองคำก้อนใหม่ — ความร่ำรวยใหม่ — มีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นความร่ำรวยทางจิตวิญญาณ

แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องเรียนรู้ว่าศาสนจักรใดเป็นศาสนจักรที่แท้จริงซึ่งก่อตั้งมากระยะหนึ่งแล้ว ฉันเรียนรู้ว่าพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ซึ่งจะเป็นรากฐานของศาสนจักร ให้ออกมาจากโลกและ "แยกจากกัน" (2 โครินธ์ 6:17-18)

พระเยซูตรัสกับพระเจ้าบิดาของพระองค์ด้วยว่าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อ โลกด้วยซ้ำ (ยอห์น 17-9) ในมัทธิว 24:1-3 เขากำลังพูดถึงจุดจบของโลก ฉันพบว่าโลกที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเป็น "โลกที่ชั่วร้าย"

ในเวลาที่เหมาะสม ฉันได้ตระหนักว่าแม้ว่าโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 20 นี้จะมีความก้าวหน้าและความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ถูกยิงผ่านและผ่านไปด้วยความชั่วร้ายที่น่ากลัว และความชั่วร้ายกำลังทวีคูณ ทำไมความขัดแย้งของความดีและความชั่วนี้?

ฉันไม่ได้เรียนรู้วัตถุประสงค์ของคริสตจักร — เหตุผลที่พระเยซูเริ่มต้น — จนกว่าฉันจะได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับรากฐานของโลกด้วยตัวมันเอง

### ใครคือพระเจ้า?

ฉันต้องเรียนรู้ก่อนอื่น ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริง แต่คือใคร และพระเจ้าคืออะไร คริสตจักรในคริสต์ศาสนาดั้งเดิมหลายแห่งเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นตรีเอกานุภาพ — พระเจ้าในสามบุคคล ศาสนาของศาสนายิวเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นบุคคลเดียว บางคนเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นเพียง "หลักการ" หรือสิ่งที่ดีที่สุดในมนุษย์แต่ละคน

แต่ฉันพบว่าพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองในพระคัมภีร์ ในยอห์น 1:1-5 เราอ่านเรื่อง "พระวณะ" ข้อ 14 กล่าวว่าพระวณะถูกทำให้เป็นเนื้อหนังและกลายเป็นพระเยซูคริสต์ พระวณะอยู่กับพระเจ้า และพระวณะก็เป็นพระเจ้าด้วย เป็นไปได้อย่างไร? ราวกับว่ามียอห์น และยอห์นอยู่กับสมิธ และยอห์น ก็คือสมิธด้วย ยอห์น อาจเป็นลูกชายของ สมิธ และ สมิธ เป็นนามสกุล

ฉันได้เรียนรู้ว่าในปฐมกาล 1:1 เปิดเผยว่าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แต่โมเสสเขียนข้อนี้ และคำว่า "พระเจ้า" ในภาษาอังกฤษก็แปลมาจากภาษาฮีบรูว่า "Elohim" ตามที่โมเสสเขียนไว้ "Elohim" เป็นคำพหูพจน์ — มากกว่าหนึ่งคน ในข้อ 26 ของบทนั้น เอโลฮิมกล่าวว่า

"ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามแบบอย่างของเรา"

คำว่าพระเจ้าจึงเป็นชื่อครอบครัวของตระกูลพระเจ้า และถึงแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นตามชนิดของโค (ข้อ 25) แต่มนุษย์ก็ถูกสร้างขึ้นตามชนิดของพระเจ้า

### ในพันธสัญญาใหม่

เราเรียนรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นพยานด้วยวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรที่ถือกำเนิดของพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และคริสตจักรจะต้องแต่งงานกับพระองค์ (มัทธิว 25:1-13; วิวรรณ์ 19:7) ดังนั้น แท้จริงแล้วพระเจ้านั้นเป็นครอบครัว ซึ่งโดยทางพระคริสต์ เราอาจเกิดมา ใน โรม 8:29 มีการกล่าวไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นคนแรกที่บังเกิดจากพี่น้องหลายคน พระองค์บังเกิดเป็นพระเจ้า "โดยการเป็นขึ้นจากตาย" (โรม 1:4)

ตั้งแต่มนุษย์คนแรก อัดัม เป็นคนแบบพระเจ้า เขาอาจจะกลายเป็นพระเจ้าได้หรือ?

### คือผู้ชายคนไหน

พระเจ้าประกอบด้วยพระวิญญาณ - พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ (ยอห์น 4:24)  
แต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากผงคลีดิน (ปฐมกาล 2:7)  
พระเจ้าสุดมหัศจรรย์แห่งชีวิตเข้าทางจมูกและมนุษย์ (ฝุ่น) กลายเป็นวิญญาณ - ผงคลีดินกลายเป็นวิญญาณ  
ชายผู้นี้มีเพียงการดำรงอยู่ชั่วคราว ดำรงชีวิตด้วยลมปราณ และการไหลเวียนของโลหิต  
และเติมอาหารและน้ำจากพื้นดินอย่างต่อเนื่อง

แต่พระเจ้าถูกเปิดเผยว่าเป็นอมตะ — มีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้และมีมาแต่กำเนิด  
แต่เราเห็นพระเจ้ามอบชีวิตอมตะให้อาดัม ผ่าน "ต้นไม้แห่งชีวิต" ในสวนเอเดน  
แต่พระเจ้าไม่ได้มุ่งหมายที่จะมอบชีวิตอมตะโดยธรรมชาตินี้ให้กับมนุษย์  
เว้นแต่และจนกว่ามนุษย์จะได้รับพระลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์ ชอบธรรม  
ฝ่ายวิญญาณและสมบูรณ์แบบของพระเจ้า และชายคนนี้ต้องเลือกเอง  
"ไม่เช่นนั้นจะไม่ให้อุปนิสัยที่ชอบธรรม ต้นไม้สัญลักษณ์พิเศษอีกประการหนึ่งคือ  
"ความรู้เรื่องความดีและความชั่ว" พระเจ้าสั่งอาดัมไม่ให้กินต้นไม้ นั่นเกรงว่าเขาจะตาย  
นั่นเป็นต้นไม้แห่งความตาย แต่ต้นไม้แห่งชีวิตก็เป็นต้นไม้แห่งความรู้เช่นกัน  
นั่นคือความรู้ฝ่ายวิญญาณที่ประทานจากพระเจ้า

เมื่ออาดัมเลือกต้นไม้แห่งความตาย เขาได้รู้จักความดีและความชั่ว  
ข้าพเจ้าขออธิบาย ณ  
จุดนี้ว่าพระคัมภีร์ข้ออื่นเปิดเผยว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยวิญญาณของมนุษย์ในมนุษย์ โยบ 32:8 กล่าวว่า  
"มีวิญญาณอยู่ในมนุษย์" และข้อ 18 กล่าวว่าวิญญาณนี้ในมนุษย์บังคับเขา — แสดงให้เห็น, ประกายไฟ,  
แรงผลักดัน 1 โครินธ์ 2:11

กล่าวว่าเราไม่สามารถมีความรู้ของมนุษย์ได้เว้นแต่โดยวิญญาณของมนุษย์ซึ่งอยู่ในตัวเขา  
มนุษย์มีความสำคัญทั้งหมด - ไม่ใช่จิตวิญญาณ วิญญาณเป็นเรื่องจากพื้นดิน แต่มีวิญญาณอยู่ในวิญญาณนั้น  
แต่วิญญาณของมนุษย์เท่านั้น วิญญาณนี้ถ่ายทอดพลังแห่งสติปัญญาให้กับสมองของมนุษย์

ให้ฉันอธิบาย ณ จุดนี้  
วิทยาศาสตร์ล่าสุดของการวิจัยสมองได้แสดงให้เห็นว่าสมองของมนุษย์คล้ายกับสมองของสัตว์มาก  
แต่สมองของสัตว์ถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณ ไม่สามารถคิด ให้เหตุผล วางแผน ประดิษฐ์เท่าที่มนุษย์ทำได้  
สมองของสัตว์ไม่สามารถรู้ความดีจากความชั่วได้ ไม่สามารถชื่นชมดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรมได้  
จิตวิญญาณของมนุษย์เพิ่มจิตใจให้กับสมองของมนุษย์

เหตุใดพระเจ้าจึงวางวิญญาณของมนุษย์ไว้ในมนุษย์ ไม่ใช่ในสัตว์? คำตอบคือความจริงที่ลึกซึ้ง!  
วิญญาณมนุษย์ภายในมนุษย์เป็นคุณค่าแท้จริงเพียงอย่างเดียวของชีวิตมนุษย์  
เพราะเป็นวิถีทางที่มนุษย์จะรวมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าได้

ในการกลับใจและความเชื่อผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกอาจถือกำเนิดจากพระเจ้า ให้กำเนิดเป็นบุตรของพระเจ้า ส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาจรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของมนุษย์ ดังเช่นในโรม 8:16

พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพยานด้วยวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า

บัดนี้บังเกิดจากพระเจ้าและมาบังเกิดเป็นวิญญาณ

ในเวลาต่อมาที่พระเจ้าได้เปิดเผยในการศึกษาพระวจนะอย่างเปิดกว้างอย่างเข้มข้นนี้ ครอบครัวมนุษย์ที่เริ่มโดยอาดัมอาจเป็นครอบครัวของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าตั้งใจที่จะแพร่พันธุ์พระองค์เองโดยทางนั้น และการสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์แบบพระเจ้าของพระเจ้า แต่สิ่งนี้ได้รับการเปิดเผยความรู้ที่ลึกซึ้งซึ่งเกินกว่าจะเข้าใจถึงความมีเหตุมีผลของบาปและซาตานที่หลอกลวง ยกเว้นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกและผู้ที่อยู่โดยเขาที่ถือกำเนิดมาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ความจริงอันยิ่งใหญ่นี้นำไปสู่ความเข้าใจว่าทำไมคริสตจักรจึงเป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า!

บัดนี้กลับมาที่สวนเอเดนและมูลนิธิแห่งโลกนี้

### รากฐานของโลกใบนี้

มนุษย์คนแรกคือชายอาดัมซึ่งเอวาภรรยาของเขานำพาให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและปฏิเสธต้นไม้แห่งชีวิต ต้นไม้แห่งชีวิตจะรวมเขาไว้กับพระเจ้า แต่ด้วยการเลือกของเขา

พระเจ้าได้ปิดต้นไม้แห่งชีวิตจากอาดัมและครอบครัวของเขา จนกว่าพระเจ้าจะทรงส่งพระเยซู อาดัมที่สอง เพื่อทำให้มนุษย์ชาติคืนดีกับพระเจ้า อันที่จริง จุดประสงค์ของคริสตจักรของพระเจ้าคือการคืนดีของมนุษย์ รวมมนุษย์ กับพระเจ้า

เอวาเคยเชื่อซาตาน เขาบอกว่าเธอจะไม่ตาย – เธอเป็นวิญญาณอมตะ เธอเชื่ออย่างนั้น และลูกๆ ของเธอก็เชื่อเรื่อง โทกฮกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อาดัมติดตามเธอในการเลือกความรู้ของตนเองในเรื่องความดีและความชั่ว มากกว่าความรู้ที่พระเจ้าเปิดเผย — ตามวิญญาณของมนุษย์ แทนที่จะรับและถูกนำโดยพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาถูกซาตานลักพาตัวไป และดำเนินตามวิถีแห่งชีวิต ความรู้และความเข้าใจของผู้ลักพาตัวมากกว่าที่จะเป็นพระบิดาที่มีศักยภาพซึ่งพวกเขาไม่เชื่อ

แต่พระประสงค์ของพระเจ้าจะคงอยู่! พระเจ้าจะยังเรียกค่าไถ่ครอบครัวที่ถูกลักพาตัวกลับคืนมา

แต่เนื่องจากครอบครัวมนุษย์ในอาดัมได้เลือกวิถีแห่งบาป และเนื่องจากความบาปได้นำความทุกข์ ความปวดร้าว ความ โศกเศร้า และความตายมาสู่พวกเขา พระเจ้าจึงทรงปิดต้นไม้แห่งชีวิต เกรงว่าพวกเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์ในความเจ็บปวด ความ โศกเศร้า ความทุกข์ยาก และความทุกข์ทรมาน ชีวิตนิรันดร์จะเป็นไปได้โดยผ่านทางพระคริสต์สำหรับทุกคนที่เลือกทางเลือกที่ถูกต้องในภายหลังผ่านทางอาดัมคนที่สอง

ดังนั้นจึงถูกกำหนดไว้แล้ว ณ รากฐานของโลกมนุษย์และอารยธรรมในปัจจุบันนี้ (วิวรณ์ 13:8) ว่าพระคริสต์ "ถูกแกะของพระเจ้า" ครอบงำและถูกสังเวทเพื่อไถ่ผู้หลงหาย ที่รากฐานเดียวกันกับโลกนี้ที่เริ่มต้นจากมนุษย์อาดัม มีพระราชกฤษฎีกาว่า "ถูกกำหนดให้มนุษย์ตายครั้งเดียว แต่ภายหลังการพิพากษา" (ฮีบรู 9:27) แต่จะตัดสินชายคนหนึ่งได้อย่างไรหลังจากที่เขาตายไปแล้ว?

มีอธิบายไว้ใน 1 โครินธ์ 15:22-24 ว่า "เพราะว่าในอาดัมทุกคนตายฉันใด ทุกคนก็จะถูกทำให้มีชีวิตในพระคริสต์เช่นเดียวกัน" — โดยการฟื้นคืนพระชนม์ สิ่งนี้อธิบายไว้ในวิวรณ์ 20:11-12 ว่าเป็นการพิพากษาบัลลังก์สีขาว "หนังสือแห่งชีวิต" เปิดขึ้นในการพิพากษานั้น บรรดาผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจะได้เรียนรู้ว่าพระคริสต์ผู้เป็นอาดัมคนที่สองมาและจะใช้โทษประหารแทนพวกเขา และหากพวกเขากลับใจ ต้นไม้แห่งชีวิตจะเปิดให้พวกเขา พวกเขาจะอาจถือกำเนิดและเกิดเป็นบุตรของพระเจ้า กลับใจใหม่เป็นครอบครัวของพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ ทุกคนได้ตายและยังคงตายไปจนกว่าจะฟื้นคืนพระชนม์

### อาดัมคนที่สอง

ในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้า ประมาณ 4,000 ปีหลังจากความบาปของอาดัมและการวางรากฐานของโลกนี้ พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซู ประสูติจากมารีย์ที่เป็นมนุษย์ และสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้า เขามาเป็นอาดัมคนที่สอง ต่างจากอาดัมคนแรก เขาเลือกต้นไม้แห่งชีวิต

พระเยซูบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เขาได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่อาดัมคนแรกปฏิเสธ เขาถือกำเนิดและบังเกิดเป็นมนุษย์จากพระเจ้า เขากล่าวว่า: "เราได้รักษาบัญญัติของพระบิดาของฉัน (ยอห์น 15:10)"

ในขณะที่อาดัมคนแรกปฏิเสธพวกเขาและเลือกแทนความดีและความชั่วของเขาเอง พระเยซูจึงเลือกต้นไม้แห่งชีวิต

พระเยซูตรัสว่า "เราจะสร้างคริสตจักรของฉัน" (มัทธิว 16:18) นี่เป็นสถานที่แรกในพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งหมดที่ใช้คำว่าคริสตจักร หากเราต้องตอบคำถามชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "คริสตจักรที่แท้จริงอยู่ที่ไหน" เราต้องหยุดที่นี่เพื่อถามว่า คริสตจักรคืออะไร? พระเยซูทรงสร้างอะไร? ทำไมต้องมีคริสตจักร? มีคริสตจักรแห่งเดียวที่พระเยซูทรงสร้าง—หรือหลายคริสตจักร? คริสตจักรแบ่งออกเป็นหลายนิกาย นิกาย และฝ่ายต่างๆ หรือไม่? หรือมีคริสตจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวที่พระเยซูสร้างขึ้น?

### ทำไมต้องมีคริสตจักร?



พันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์เดิมเขียนเป็นภาษากรีก  
คริสตจักรคำภาษาอังกฤษแปลจากคำภาษากรีกดั้งเดิม "ekklesia" มันหมายถึง "คนที่ถูกเรียก" - จาก ek (ออก) และ klesia (เรียกว่า) คำภาษากรีกหมายถึง "การเรียก" ให้พบปะกันโดยเฉพาะในที่ชุมนุมทางศาสนา ไม่ได้หมายถึงอาคารที่มีหลังคาลาดเอียงสูงมียอดแหลมขึ้นไปบนสวรรค์โดยมีไม้กางเขนอยู่ด้านหน้า

คริสตจักรมีความหมายถึงครอบครัว (หรือครอบครัว) ของพระเจ้า (เอเฟซัส 2:19-21) และอาคารที่เติบโตเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระคริสต์จะเสด็จกลับมายังโลกในฐานะราชาแห่งราชาผู้ปกครอง ทุกชาติในโลก

แต่ทำไมคริสตจักร? เหตุใดจึงเรียกสมาชิกออกจากโลกนี้ นั่นเป็นคำตอบด้วยคำถามอื่น เกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้? ก่อตั้งขึ้นบนรากฐานที่ผิดพลาด มันถูกยิงทะลุผ่านด้วยความชั่วร้าย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความปวดร้าว ความคับข้องใจ และความตายของมนุษย์

ในศาสนาคริสต์แบบดั้งเดิม  
ดูเหมือนว่าจะมีแนวความคิดที่ว่าพระเจ้าสร้างอาดัมให้เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอมตะที่สมบูรณ์แบบ - ซาดานเข้ามาและทำลายกลไกทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบนี้ - และศาสนาคริสต์เป็นความพยายามของพระเจ้าที่จะซ่อมแซมความเสียหาย และทำให้มนุษย์ดีเหมือนที่อาดัมเป็นมาก่อน ซาดานทำลายเขา นั่นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงและขัดต่อการเปิดเผยในพระคัมภีร์ไบเบิล

มีการแสดงแล้วว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โดยมีเพียงสัตว์ชั่วคราวที่ดำรงอยู่ได้ด้วยลมปราณ การหมุนเวียนของโลหิต และเคมีเซลล์อย่างต่อเนื่องด้วยอาหารและน้ำจากพื้นดิน มนุษย์ปฏิเสธต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งมอบให้เขาโดยเสรี มนุษย์ไม่เคยได้รับชีวิตอมตะที่เป็นอมตะ กลับกลายเป็นว่า มนุษย์กลับเข้าสู่วิถีแห่งชีวิตอันเป็นผลให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ ความไม่พอใจ ความทุกข์ ความปวดร้าว และความตาย อารยธรรมของสังคมที่เป็นระเบียบถูกสร้างขึ้นบนรากฐานนั้น มันเปรียบเทียบอารยธรรมนี้กับ โครงสร้างของอาคารที่สร้างจากวัสดุที่ผิดพลาด บนรากฐานที่เน่าเปื่อยและพังทลาย

พระเจ้าไม่ได้พยายามซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานที่เน่าเปื่อยและเน่าเปื่อยที่เราเรียกว่าอารยธรรม พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์เอง พระเยซูคริสต์ ในฐานะอาดัมคนที่สอง เพื่อเริ่มต้นใหม่ โครงสร้างอารยธรรมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

### โลกที่ถูกคุมขัง

ขอฉันนี้ภาพออกอีกแบบหนึ่ง พระเจ้าตรัสว่า "ขอให้เรา [พระเจ้าและพระวจนะ] สร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามลักษณะของเรา" พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามชนิดของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสร้าง โศตามชนิดของโค และสัตว์ทุกชนิดตามชนิดของมัน

แต่พระเจ้าได้ทรงปั้นมนุษย์จากผงธุลีดิน (ปฐมกาล 2:7) ดำรงอยู่ชั่วคราวโดยลมปราณ พระเจ้าบอกมนุษย์ว่าถ้าเขาทำบาป เขาจะต้องตายอย่างแน่นอน มนุษย์ไม่ใช่และไม่ใช่วิญญาณอมตะ แต่เป็นวิญญาณที่มีอยู่ชั่วคราว แต่เขาสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้ หากอาดัมนำต้นไม้แห่งชีวิตมา เขาจะได้รับชีวิตอมตะของพระเจ้าถึคเข้าไปในตัวเขา พระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาในพระองค์ ร่วมกับวิญญาณของมนุษย์ ทำให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในฐานะพระบุตรของพระเจ้า — สมาชิกที่แท้จริงของครอบครัวพระเจ้า

ดังนั้นอาดัมและลูกๆ ของเขาทั้งหมดจึงเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าผู้เป็นเจ้า จากนั้นซาตานก็เข้ามา และโดยทางมารดาเอวาชักจูงอาดัมให้ยอมจำนนต่อการถูกลักพาตัว ซาตานได้ลักพาตัวเด็กที่มีศักยภาพของพระเจ้าเอง แต่ด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยเจตนา การปฏิเสธข้อเสนองานเป็นบุตรของพระเจ้า และการหันไปทางซาตาน มนุษย์ไม่เพียงเลือกวิถีชีวิตและประเภทของอารยธรรมของผู้ลักพาตัวเท่านั้น แต่ยังนำโทษบาปมาสู่ตัวเองและครอบครัวด้วย - ความตาย.

คิดว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร!

มนุษย์ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะป็นชีวิตนิรันดร์โดยการเชื่อฟังพระเจ้าและรับเอาต้นไม้แห่งชีวิต หรือความตายโดยการไม่เชื่อฟังและรับเอาต้นไม้แห่งความตาย อדםไม่เชื่อฟัง

พระเจ้าไม่สามารถระงับโทษที่พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามการไม่เชื่อฟัง แล้วพระเจ้าทำอะไร? พระเจ้าจะยังช่วยลูกที่มีศักยภาพของเขาให้พ้นจากผู้ลักพาตัวได้อย่างไร? ไม่ใช่โดยการประนีประนอมกับกฎหมายของเขาและระงับโทษ แต่ด้วยพระราชกฤษฎีกา ณ รากฐานของโลกนั้นเองว่าพระองค์จะทรงส่งพระบุตรของพระองค์เอง พระเยซูคริสต์ ให้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาป และเมื่อพระองค์ไม่ทรงนำโทษประหารมาสู่พระองค์เอง พระเยซูก็จะทรงชดใช้โทษบาปของมนุษย์ — ความตาย — แทนมนุษย์

ดังนั้น พระเจ้าจึงได้ทรงกำหนดไว้ ณ รากฐานของแผ่นดินโลกว่า เช่นเดียวกับในอาดัม มนุษย์ทุกคนจะต้องตาย เพราะมนุษย์ทุกคนได้ทำบาปในพระคริสต์ ผู้เดียวกันก็อาจฟื้นจากความตายได้เช่นเดียวกัน ได้รับการชำระสำหรับพวกเขาโดยพระเยซูคริสต์

ดังนั้นความหวังเดียวของมนุษย์คือการฟื้นคืนพระชนม์จากความตายและเนื่องจากการที่พระเยซูทรงชดใช้โทษประหารแทนพวกเขา

แต่—และนี่เป็นสิ่งสำคัญ! พระเจ้าไม่สามารถเปิดต้นไม้แห่งชีวิตให้กับมนุษย์โดยทั่วไปได้ จนกระทั่งหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาและทรงชดใช้โทษประหารสำหรับมนุษย์ ซึ่งทุกคนทำบาป

พระเจ้าไม่ได้ส่งพระเยซูมาชดใช้ค่าปรับนี้เป็นเวลาประมาณ 4,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อน ในขณะเดียวกัน ผู้คนหลายพันล้านคนได้อาศัยและเสียชีวิต ดังนั้นแผนของพระเจ้า (แผนแม่บทของพระเจ้า) สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการสืบพันธุ์ผ่านมนุษย์ ต้องเริ่มที่พระเยซู อาดัมคนที่สอง พระเจ้าอนุญาตให้อาดัมคนแรกก่อตั้ง โลกนี้ขึ้น เขาเริ่มวางรากฐานของโลกของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ อาดัมคนที่สอง เขาเริ่มต้นโดยชายคนเดียว - พระเยซู พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างศาสนจักรของพระองค์ คริสตจักรเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมใหม่ของพระเจ้า

แผนเช่นที่พระเจ้าได้ทรงจัดตั้งรัฐบาลของพระองค์บนแผ่นดินโลกผ่านทางทูตที่เราเรียกว่าลูซิเฟอร์ ซึ่งพระเจ้าตั้งบนบัลลังก์ของโลก อารยธรรมใหม่ของพระเจ้าจะเป็นรัฐบาลของพระเจ้าที่สถาปนาขึ้นใหม่บนโลกผ่านทางพระคริสต์และพระศาสนจักร ดังนั้น พระเจ้าจึงเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ — หรือการปกครอง — ผ่านทางพระเยซู โดยที่อัครสาวก 12 คนที่พระเยซูได้เลือก เรียกและเลือกจากรุ่นก่อนแล้วมีชีวิตอยู่ในศตวรรษแรก คริสตศักราช

แต่ศาสนจักรต้องเริ่มต้นจากเล็กๆ และเติบโต เริ่มต้นด้วยอัครสาวก 12 คน และ 120 คนในห้าปีต่อมาในวันเพนเทกอสต์ ค.ศ. 31 ซึ่งเป็นวันที่คริสตจักรก่อตั้งขึ้น

พระเยซูตรัสว่า "เราจะสร้างคริสตจักรของฉัน" (มัทธิว 16:18) ในเอเฟซัส 2:21 คริสตจักรเรียกว่าอาคาร — อันที่จริงพระวิหารฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า มีรากฐาน (ข้อ 20) รากฐานของมันคือพระเยซูคริสต์ พร้อมด้วยอัครสาวกและผู้เผยพระวจนะ (เอเฟซัส 2:19-22)

บัดนี้จึงพิจารณาคำสอนของพระเยซูว่า “เหตุฉะนั้นผู้ใดได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เราจะเปรียบเขาเหมือนนักปราชญ์ที่สร้างบ้านของตนไว้บนศิลา ฝนก็ตก ลมก็พัด เป่าลมทุกเรือนนั้น เรือนก็ไม่พัง เพราะตั้งอยู่บนศิลา และทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตาม จะเปรียบเสมือนคนโง่ที่สร้างบ้านของตนไว้บนทราย ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น บ้านนั้นพังทลาย และการพังทลายก็ยิ่งใหญ่” (มัทธิว 7:24-27) พระเยซูกำลังอ้างถึงศาสนจักร ซึ่งสร้างขึ้นบนรากฐานของพระคริสต์ ("และศิลานั้นคือพระคริสต์" — 1 โครินธ์ 10:4) โลกนี้ถูกสร้างขึ้นบน "ทราย" ของซาตาน มาร และวิถีแห่งความไร้สาระ เอาแต่ใจตัวเอง ตัณหา การแข่งขัน และความขัดแย้ง — วิธีที่อาดัมเลือก — ทางที่โลกนี้ก่อตั้งขึ้น พระเยซูกำลังจะกลับไปที่มีมูลนิธินิธิของโลกและของคริสตจักร พระองค์ทรงเปรียบพวกเขากับอาคาร

อาคารที่เป็นโลก สังคม และอารยธรรม — ระบบ ขนบธรรมเนียม รัฐบาล และวิถีต่างๆ เป็นโครงสร้างเสริมค้ำที่กล่าวไว้ก่อนหน้า

ถูกยิงทะลุผ่านและทะลุผ่านด้วยวัสดุและฝีมือการผลิตที่ผิดพลาด  
และพระเจ้าจะทรงปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างนั้น  
(โลกที่สร้างขึ้นบนแนวคิดของมนุษย์ในเรื่องความดีและความชั่ว) ล่มสลาย—  
และกำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่!

พระเจ้าตรัสว่า "เว้นแต่พระเจ้าสร้างบ้าน พวกเขาทำงานเปล่าประโยชน์ที่สร้างบ้าน" (สดุดี 127:1)

ชาตาน ไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างบ้านนี้  
พระเยซูไม่ได้มาซ่อมแซมอาคารที่สร้างอย่างไม่เหมาะสมซึ่งก็คือโลกนี้  
เขาไม่ได้พยายามรักษาโครงสร้างส่วนบนที่สร้างจากรากฐานของชาตาน

พระเยซูตรัสว่า “จงออกมาจากท่ามกลางพวกเขา [ของโลกนี้] และแยกจากกัน” (2 โครินธ์ 6:17-18)

พระเยซูทรงเลือกเหล่าอัครสาวกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของอาคารใหม่ทั้งหมด —  
โลกใหม่โดยรวม

### อารยธรรมใหม่กำลังมา!

พระกิตติคุณของพระเยซูคืออะไร — ข้อความของเขาคืออะไร? เขาสอนอะไร  
ไม่เกี่ยวกับตัวเขาและตัวเขาเองเท่านั้น — แต่เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า —  
ซึ่งเป็นครอบครัวที่บังเกิดมาจากพระเจ้า ซึ่งจะปกครองทุกประเทศด้วยรัฐบาลของพระเจ้า  
เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาและการจากไปของชาตาน

### ในการเกิดเป็นมนุษย์

เราแต่ละคนต้องเกิดจากอสุจิของชีวิตมนุษย์ที่เปล่งออกมาจากร่างกายของบิดามนุษย์ก่อน  
มันซุบไซม์มนุษย์ภายในแม่ของเรา แต่ในการทำให้มีขึ้นนั้น เราเกิดมาเพียงแต่ยังไม่เกิด  
เราเคยเป็นระยะเริ่มแรก หลังจากนั้นไปประมาณสี่เดือน เราได้พัฒนาอย่างพอที่จะเรียกว่า ตัวอ่อน  
ในทางการแพทย์ จากนั้นเราต้องเติบโตทางร่างกายจนพร้อมที่จะเกิดเป็นมนุษย์จริงๆ

กระบวนการเกิดของมนุษย์นี้เป็นแบบฉบับของการบังเกิดทางวิญญาณจากพระเจ้าอย่างแม่นยำ  
มนุษย์แต่ละคนอาจถูกเรียกโดยการเปรียบเทียบว่าเป็นไข่ การจะบังเกิดจากพระเจ้า สเปิร์มอันศักดิ์สิทธิ์  
ซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า จากตัวของพระองค์เอง ต้องเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ทำให้เราซุบตัว  
จากนั้นเราก็ถือกำเนิดขึ้น — ตัวอ่อนอันศักดิ์สิทธิ์ เราถือกำเนิดขึ้นภายในมารดาฝ่ายวิญญาณของเรา —  
คริสตจักรของพระเจ้า คริสตจักรคือ "เยรูซาเลมเบื้องบน มารดาของพวกเราทุกคน" (กาลาเทีย 4:26) จากนั้น  
เราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณผ่านทางมารดา คริสตจักร ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณของพระคำของพระเจ้า  
แต่เราเพิ่งถือกำเนิด — ไม่เกิดจนกว่าเราจะ "เติบโตในพระคุณ  
และมีความรู้เรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา" (2 เปโตร 3:18)  
มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในหนังสือฟริของเรา "คุณหมายถึงอะไร ... เกิดใหม่?"

พระเยซูทรงอธิบายแก่พวกฟาริสีนิโคเดมัส (ยอห์น 3:3-6) ว่าเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า เราต้องบังเกิดใหม่ เกิดจากพระเจ้า และพระเจ้าคืออะไร? ข้างต้นแสดงให้เห็นแล้วว่าพระเจ้าเป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ในฐานะผู้สร้างจักรวาล พระเจ้ายังเป็นผู้ปกครองเหนือการสร้างของเขาด้วย พระเจ้าปกครองด้วยรัฐบาล รัฐบาลทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายเป็นจรรยาบรรณ - ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม กฎของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของพระเจ้า และทางนั้นคือความรัก เป็นความรักที่หลังไหลเข้าหาและสัมพันธ์กับผู้อื่น สำหรับการดำเนินชีวิตมนุษย์ คือความรักที่มีต่อพระเจ้า และความรักที่มีต่อมนุษย์ นั่นคือพื้นฐานสำหรับลักษณะทางวิญญาณของพระเจ้า

พระกิตติคุณของพระเยซูคืออะไร? คำว่าพระกิตติคุณหมายถึง "ข่าวดี" พระกิตติคุณของพระเยซูเป็นข่าวดีเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้าที่กำลังมาถึง และราชอาณาจักรนั้นคือครอบครัวของพระเจ้าที่ปกครอง โลกและจักรวาล หนังสือฟรี "พระกิตติคุณที่แท้จริงคืออะไร" ทำให้เรื่องเข้าใจคิดนี้เป็นธรรมดา เขียนสำหรับสำเนาของคุณวันนี้

### ความเป็นคู่ในพระคัมภีร์

มาทำความเข้าใจความสัมพันธ์แบบสองขั้วเกี่ยวกับชายคนแรกของอาดัมและพระเยซูคริสต์ผู้เป็นอาดัมคนที่สองกันอีกครั้ง

อาดัมคนแรกเป็นมนุษย์ — เป็นมนุษย์ แต่ต้นไม้แห่งชีวิตที่มอบให้เขาอย่างอิสระ เป็นสัญลักษณ์ของการยอมให้ชีวิตพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาภายในเขา เขาจะได้รับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของและจากพระเจ้า เขาจะได้รับความคิดของพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่เข้ามาในตัวเขาและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณมนุษย์ของเขา เขาจะมีความสัมพันธ์แบบพ่อและลูกที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่อดัมเลือกที่จะ "ไปคนเดียว" แทนที่จะรับบุตรกับพระเจ้า ยอมรับข้อเสนอของพระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของเขา นิดชีวิตและใส่จิตใจของพระเจ้าเข้าไปในตัวเขา เขาได้นำความรู้ของตนเองมาสู่ตนเองในเรื่องความดีและความชั่ว

ต้นไม้แห่งชีวิตจะทำให้อาดัมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบพ่อและลูกกับพระเจ้า พระเยซูอาดัมคนที่สองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า เขามาเพื่อเรียกคนบาปออกจากโลกที่ชั่วร้ายนี้ และรวมพวกเขาเข้ากับพระเจ้า เหมือนที่อาดัมและครอบครัวของเขาจะเป็นคนแรก พระเยซูเสด็จมาเพื่อคืนดีกับผู้ที่ยกให้กลับคืนดีกับพระเจ้า

พระเยซูทรงสอนพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า - ผู้ปกครองและปกครองครอบครัวของพระเจ้า ไม่ซ่อมแซมโครงสร้างส่วนบนที่ชำรุดและเน่าเสียของอาคารซึ่งเป็นครอบครัวขยายของอาดัมคนแรก

แต่เพื่อเรียกคริสตจักรของเขา ครอบครัวของพระเจ้า ออกจากอาคารที่เป็นโลกนี้  
และรวมพวกเขาเข้ากับพระเจ้า

### พระเจ้าแห่งโลกนี้

แต่โลกนี้เป็นโลกของซาตาน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของโลกนี้ (2 โครินธ์ 4:3-4)

ซาตานพยายามฆ่าพระกุมารเยซู

เขาพยายามทำลายพระเยซูผ่านการล่อลวงครั้งใหญ่เมื่อพระเยซูอายุประมาณ 30 ปี

พระองค์ทรงทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของอัครสาวกส่วนใหญ่

เขาพยายามทำลายคริสตจักรของพระเจ้าตั้งแต่รากฐาน แต่มันถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของศิลา

"และศิลานั้นก็คือพระคริสต์" (1 โครินธ์ 10:4) คริสตจักรเริ่มต้นได้ดีทุกอย่าง ที่ซาตานพยายามขัดขวาง

พระเยซูตรัสว่าประตูหลุมฝังศพจะไม่มีวันชนะศาสนจักร ฝนอาจมา น้ำท่วม และลมพัดด้วยพายุเฮอริเคน  
แต่ศาสนจักรจะยั่งยืน

ซาตานต้องการทำลายมัน ทำไม? เพราะโลกนี้เป็นโลกของซาตาน พระองค์ประทับบนบัลลังก์ของโลกนี้  
(อิสยาห์ 14:13) และคริสตจักรของพระเจ้าจะเติมเต็มโลกหลังจากซาตานและโลกของเขาถูกทำลาย  
พระคริสต์ ประมุขของคริสตจักร จะครอบครองบัลลังก์ของซาตานในฐานะผู้ปกครองโลก

ดังนั้น เมื่อซาตานล้มเหลวในการขัดขวางไม่ให้ศาสนจักรก่อตั้งและเริ่มต้นอย่างรุ่งโรจน์  
เขาจะทำอย่างไรต่อไป? เขาหลอกมนุษย์บางคนให้พยายามทำลายคริสตจักรจากภายใน มีคำกล่าวที่ว่า  
"ถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ ให้เข้าร่วมกับพวกเขา"

พระองค์ทรงทำให้บางคนในศาสนจักรหันไปหาพระกิตติคุณจอมปลอม

ในกาลาเทีย 1:6-7 เราอ่านว่าคริสตจักรต่างๆ ในกาลาเทียได้หันไปหา "พระกิตติคุณอื่น"

พวกเขาเชื่อผู้ที่เริ่มประกาศ "พระเยซูอีกองค์หนึ่ง" (2 โครินธ์ 11:4)

ผู้รับใช้เท็จเหล่านี้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ แท้จริงแล้วเป็นผู้รับใช้ของซาตาน (ข้อ 13-15)

ด้วยเหตุนี้ จากพี่น้องจอมปลอมในศาสนจักร

ในที่สุดซาตานก็ประสบความสำเร็จในการหลอกลวงแม้กระทั่งคนส่วนใหญ่ในศาสนจักร

เขาประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนคนส่วนใหญ่นี้เป็นคริสตจักรปลอมและปลอมที่กำลังเติบโต

ในช่วงสองสามเดือนแรกของคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า การต่อต้านในแคว้นยูเดียเป็นชาวยิว

ชาวยิวส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ตามสัญญา — พระเจ้าในเนื้อมนุษย์

แต่อัครสาวกทั้ง 12 คนเป็นพยานในพระเมสสิยาห์ของพระเยซู

พวกเขาอยู่กับพระองค์สามปีครึ่งก่อนการตรึงกางเขน และ 40 วันหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์

หลายคนเชื่อและรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าในคริสตจักร

แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยของชาวยิวเท่านั้น ในช่วงสองสามปีแรกคริสตจักรส่วนใหญ่เป็นชาวยิว

จากนั้นพระเจ้าส่งเปโตร (กิจการ 10-11)

ไปหาคนต่างชาติที่ชื่อ โครเนลิอัสเพื่อเปิดทางรอดให้กับคนต่างชาติ

พระเจ้าปลุกอัครสาวกเปาโลให้เป็นผู้นำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กับคนต่างชาติ

จากนั้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวยิวบางคนพยายามที่จะนำพิธีกรรมของกฎของโมเสสและการเข้าสู่หน้ตามผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวต่างชาติ พวกเขาต้องการ "กฎหมายเพิ่มเติม"

เปาโลและอัครสาวกคัดค้านเรื่องนี้และชี้แจงเรื่องนี้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 15)

จากนั้นสมาชิกทั้งต่างชาติก็นำประเด็น "ไม่มีกฎหมาย" เข้ามา พวกเขาอ้างว่ากฎของพระเจ้าสิ้นสุดลงแล้ว — พระคริสต์ได้ต่อกำมันที่ไม่กางเขน

พวกเขาสอนพระเยซูจอมปลอมซึ่งพวกเขาแสดงตนว่าได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระบิดา

ดังนั้น ก่อน ค.ศ. 50 (ศาสนจักรก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 31)

เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงว่าข่าวประเสริฐที่จะประกาศเป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์ หรือข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระคริสต์

ไม่นานมานี้ถูกปิดลงในบันทึกประวัติศาสตร์ของศาสนจักร

เป็นหลักฐานว่ามีความพยายามอย่างเป็นระบบและร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อทำลายบันทึกประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน โบสถ์ในอีกร้อยปีข้างหน้า มันเป็นศตวรรษที่หลงทางในประวัติศาสตร์คริสตจักร

เมื่อมานแห่งประวัติศาสตร์ถูกเปิดขึ้นประมาณ ค.ศ. 150 เผยให้เห็นคริสตจักรที่เรียกตัวเองว่า "คริสเตียน" แต่มีคริสตจักรหนึ่งที่แตกต่างจากคริสตจักรที่พระเยซูก่อตั้งโดยอัครสาวกของเขาใน ค.ศ. 31 อย่างสิ้นเชิง

### ราชอาณาจักรไม่ใช่คริสตจักร

พระกิตติคุณของพระเยซูคือ "ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า" —

รัฐบาลของพระเจ้าอยู่ในมือของครอบครัวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า

คริสตจักรที่พระเยซูก่อตั้งได้นำพระเจ้าพระบิดาเข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อ

เหล่าสาวกในระหว่างงานรับใช้ของพระเยซูได้อยู่กับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าในเนื้อมนุษย์อย่างแท้จริง หลังจากวันเพ็นเทคอสต์ เมื่อก่อตั้งศาสนจักร

ผู้ที่รับบัพติศมาในศาสนจักรโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและกับพระคริสต์ (ดู 1 ยอห์น 1:3) พระเจ้าและพระคริสต์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงอยู่ในชีวิตของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส

แต่ในขณะที่ผู้ประกาศตัวเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่ละทิ้งความเชื่อ พวกเขายึดถือแต่ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระคริสต์เท่านั้น

พวกเขาเปลี่ยนพระคุณให้เป็นใบอนุญาตที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนที่อาดัมทำ พวกเขาสอนการเป็นคนดี — แต่มันเป็นเพียงทางเนื้อหนัง ความดีของมนุษย์

วิญญาณมนุษย์ของพวกเขาไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า — จิตใจของพวกเขาไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับของพระเจ้า พวกเขามาเพื่อนมัสการพระคริสต์ แต่พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 7:7-8 ว่าพวกเขานมัสการพระองค์อย่างเปล่าประโยชน์ ปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้า โดยยึดถือประเพณีของมนุษย์ แท้จริงแล้ว จนถึงวันนี้ ศาสนาที่บิดเบือนนี้ได้เรียกตัวเองว่า "ศาสนาคริสต์ดั้งเดิม"

พวกเขาเริ่มสร้างอาคารที่เรียกว่า "โบสถ์" โดยมียอดแหลมและมีไม้กางเขนอยู่ด้านบนหน้า ในที่สุดพวกเขาก็สร้างอาสนวิหารที่ใหญ่โตและวิจิตรงดงาม พวกเขาบูชารูปแบบและพิธีในอาสนวิหารเหล่านี้ — บูชา "พระเยซูอีกองค์หนึ่ง" เหมือนกับคนนอกศาสนาที่บูชารูปเคารพที่ทำด้วยหิน แต่ไม่มีการติดต่อส่วนตัวกับพระเจ้าพระบิดา ทุกวันนี้ ศาสนาคริสต์แบบดั้งเดิมแสดงความเคารพต่อพระเยซู แต่สอนความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

จุดสำคัญของความแตกต่างของคริสตจักรที่แท้จริงหนึ่งเดียวจากนิกายและนิกายที่อ้างสิทธิ์มากมายคือ: คริสตจักรที่ถูกหลอกลวงของโลกนี้มุ่งความสนใจไปที่พระคริสต์

บางครั้งเกือบจะเป็นการกีดกันของพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าเขามาไม่จริง - ความไม่จริงลึกลับ พวกเขาไม่ได้สอนว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อเปิดเผยพระบิดา - ว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อคืนดีกับพระบิดา - นั่นคือพระบิดาที่บาปของเราได้ตัดเราออก -- การที่โลหิตที่หลังของพระคริสต์ไม่ได้ "ช่วยเรา" - ให้ความรอดและชีวิตนิรันดร์แก่เรา แต่ (ดูโรม 5:10)

การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า และเราได้รับความรอด (ได้รับชีวิตนิรันดร์) โดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

ทำให้ของขวัญของพระเจ้าพระบิดาเป็นไปได้ผ่านการฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูทำให้การฟื้นคืนพระชนม์เป็นไปได้ เพราะพระองค์ทรงเป็น "บุตรหัวปี [โดยการฟื้นคืนพระชนม์] ท่ามกลางพี่น้องหลายคน" (โรม 8:29)

คริสตจักรที่แท้จริงมีพระคริสต์ในมุมมองที่ถูกต้อง — เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดา — ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว —

ในฐานะมหาบุโรหิตคนปัจจุบันที่อยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ —

ในฐานะหัวหน้าของคริสตจักร — ในฐานะกษัตริย์และผู้ปกครองที่กำลังมา ภายใต้อาณัติของพระเจ้าพระบิดา

พระเยซูในฐานะอาดัมคนที่สอง เสด็จมาเพื่อเรียกผู้ที่พระเจ้าเสด็จมา "ออกจากท่ามกลางพวกเขา" ในโลกนี้และแม้กระทั่งของปลอม "ศาสนาคริสต์ดั้งเดิม" และเพื่อเริ่มต้นโลกใหม่ทั้งหมด - อารยธรรมใหม่



ดังนั้น ชาตานั้นจึงประสบความสำเร็จในการปลอมแปลงคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งพระคริสต์ ซึ่งเป็นอาดัมคนที่สองได้ก่อตั้งขึ้น แต่ประตูแห่งหลุมศพหามีชัยเหนือประตูนั้น ไม่ได้

จริงอยู่ที่อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนหิน ลมพัด น้ำท่วม ฝ้ายค้ำยันตัวอย่างแรง แม้แต่คริสตจักรที่แท้จริงในการต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ตลอดหลายศตวรรษของการกดขี่ข่มเหงและการต่อต้าน สูญเสียความจริงดั้งเดิมไปมาก แต่ยึดถือพระนามที่แท้จริงของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระบิดาผู้ทรงเป็นศาสนจักร มั่นใจมั่นในกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า บัญญัติสิบประการ มั่นใจมั่นในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้า — วันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์ของเขา จ่ายส่วนสิบของพระเจ้า สำหรับสิ่งนี้มันถูกข่มเหง แต่ก็ผ่านพ้นพายุมาได้

### ฉันเริ่มหาคำตอบ

ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้อธิบายภูมิหลังและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของข้าพเจ้าเอง ในการศึกษาและค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับกฎของพระเจ้าในช่วงหกเดือนแรกนั้น ข้าพเจ้ามาอยู่ท่ามกลางกลุ่มพี่น้องของศาสนจักรนั้น พวกเขาส่วนใหญ่เป็นชาวสวนผักในหุบเขาวิลลาเมทท์ รัฐโอเรกอน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา พวกเขาเป็นคนถ่อมตัวและเกรงกลัวพระเจ้ายินดีเสียสละเพื่อเชื่อฟังพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขา

แต่ฉันสงสัยว่าพวกเขาสามารถเป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าที่ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์ได้หรือไม่? พวกเขามีขนาดเล็ก ไม่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นสูงอย่างเป็นทางการ แต่พวกเขาเป็นคริสตจักรเดียวที่ฉันสามารถหาได้ว่าใครยึดมั่นในพระวาทะของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ พวกเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่บริสุทธิ์แค่พระเจ้า - วันสะบาโตของเขาและจ่ายส่วนสิบของเขาอย่างซื่อสัตย์ พวกเขาเชื่อมั่นในชื่อพระคัมภีร์ที่แท้จริง "คริสตจักรของพระเจ้า" ไม่มีคริสตจักรอื่นใดในโลกที่ยึดถือความเชื่อและการปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญทั้งสามนี้ พวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนและจริงใจ และจะเสียสละชีวิตเพื่อความจริงพื้นฐานเหล่านี้

แต่ทำไมพระเจ้าจึงทรงนำฉันมาติดต่อกับคนเหล่านี้? ฉันไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลในขณะนั้น

ณ จุดนี้ฉันต้องย้อนรอยและเล่าข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเอง

ตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้ว่าฉันทำงานด้านการค้าขายและหนังสือพิมพ์มา 26 ปีแล้ว ตอนนั้นฉันไม่รู้ แต่เหตุการณ์ต่อมาได้พิสูจน์ว่าพระเจ้ากำลังเตรียมฉันผ่านประสบการณ์นี้สำหรับการเรียกที่แท้จริงที่จะมาถึงในภายหลัง

ฉันแต่งงานเมื่ออายุ 25 ปี หนึ่งในสองสัปดาห์หลังแต่งงาน ภรรยาของฉันมีนิมิตหรือความฝันที่น่าประหลาดใจอย่างผิดปกติที่สุด ซึ่งในขณะนั้นทำให้ฉันอายุ ฉันไม่เคย "นับถือศาสนา" ความคิดและหัวใจทั้งหมดของฉันอยู่ในธุรกิจของฉัน ซึ่งตอนนั้นอาศัยอยู่ในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ในนิมิตในฝันของเธอ ภรรยาของฉันได้เห็นนางฟ้าตัวหนึ่งมาจากฟากฟ้า

ที่สี่แยกชลาโกที่พลุกพล่าน ดึงดูดผู้คนหลายร้อยคน

ทูตสวรรค์มาหาฉันกับภรรยาโดยตรงขณะที่เรายืนอยู่บนทางแยกที่พลุกพล่านนี้ เขาโอบกอดเราทั้งสองไว้ โดยกล่าวว่า การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์อยู่ไม่ไกล และพระเจ้ามีงานให้เราทำ

เมื่อภรรยาบอกฉันถึงนิมิตความฝัน ฉันรู้สึกอึ้งงันสั่นคลอน เพราะมันดูเหมือนจริงมากสำหรับเธอ แต่ฉันก็เงินอายและความคิดเดียวของฉันคือการเอามันออกไปจากใจ ถ้ามันเป็นการเรียกจากพระเจ้าจริงๆ อย่างโยนาห์ ฉันก็อยากจะหนีจากมัน

“ทำไม” ข้าพเจ้าพูด “ท่านไม่บอกกับรัฐมนตรีของโบสถ์ตรงหัวมุม และถ้ามันมีความหมายอะไร บางทีเขาอาจจะบอกคุณได้” ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไป แต่ต่อมาพระเจ้าก็ทรงเลิกกิจการของฉัน และจากนั้นธุรกิจต่อมา ก็ก่อตั้งขึ้นในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ตามด้วยความท้าทายที่นำไปสู่การศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้น

ความคลั่งไคล้ศาสนา (สำหรับฉัน) ที่ครอบงำภรรยาของฉันนั้นเกี่ยวข้องกับวันสะบาโตวันที่เจ็ด สำหรับฉันนั้นคือความคลั่งไคล้ แต่ตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ ฉันต้องกินอีกา”

ในการศึกษาที่เข้มข้นที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันไม่ได้พิสูจน์ว่าภรรยาของฉันเป็นฝ่ายผิด

การศึกษาและวิจัยเชิงลึกที่เข้มข้นนี้พิสูจน์ให้ฉันเห็นว่า

การดำรงอยู่อย่างไม่มีข้อผิดพลาดของพระเจ้าและอำนาจอันสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล ในฐานะพระวจนะ ที่ได้รับการคลอใจโดยตรงของพระเจ้า

ทศวรรษของการศึกษาและวิจัยเชิงลึกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้เปิดเขาวงกตกว้างใหญ่แห่งความรู้ในพระคัมภีร์ไบเบิลและความเข้าใจที่หายไป โดยความทุกข์ทรมานที่แตกสลาย

จากการที่มีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสองอย่างกวาดออกจากใต้เท้าของฉัน

และการท้าทายในพระคัมภีร์ไบเบิลนี้ พระเจ้าได้ทำให้ฉันอ่อนลงจนถึงจุดที่ต้องยอมจำนนที่สุด

ซึ่งฉันเต็มใจที่จะยอมรับผิด เต็มใจที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ทั้งหมด และเต็มใจที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาชัดเจน

กล่าวไว้ในพระวจนะของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อดังกล่าวที่ไม่เป็นที่นิยม

## ฟื้นฟูความจริง

ดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้เริ่มฟื้นฟูความรู้และความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่แท้จริงจากข้าพเจ้าซึ่งสูญหายไปแล้วตลอดหลายศตวรรษ

บัดนี้ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้าอย่างชัดเจนแล้วว่าศาสนาคริสต์เท็จเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงสามศตวรรษแรกของสมัยการประทานคริสเตียน

ซาตานชักนำผู้นำศาสนาของมนุษย์ให้ประกาศว่าประเสริฐของตนเองเกี่ยวกับพระคริสต์

แทนที่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ — พระกิตติคุณของพระเยซูแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

ศาสนาคริสต์เท็จนี้ได้กลายเป็นคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่และได้รับการเปิดเผยในวิวรณ์ 17 และที่อื่นๆ

ในพระคัมภีร์ที่มีชื่ออยู่ที่นั่น: บาบิโลนผู้ยิ่งใหญ่ มารดาของหญิงแพศยาและความน่าสะอิดสะเอียนของโลก เธอและคริสตจักรลูกสาวของเธอ ได้เทศนาเกี่ยวกับพระคริสต์ บางครั้งก็เน้นเพียงเล็กน้อยที่พระเจ้าพระบิดา

ภารกิจทั้งหมดของพระเยซูคือการคืนดีกับผู้ที่ถูกเรียก พระเจ้าพระบิดา มีผู้บัญญัติคนหนึ่ง - พระเจ้าพระบิดา บาบเป็นการล่วงละเมิดต่อพระเจ้า การกลับใจมีต่อพระเจ้า และศรัทธามีต่อพระคริสต์ พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เราคืนดีกับพระบิดา—ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่พระองค์

เป็นเรื่องสำคัญที่หลังจากที่พระเจ้าได้หุบดินและทำให้ฉันรู้สึกอ่อนลง สุกงอมสำหรับการยอมจำนนต่อพระองค์

พระองค์ทรงทำให้ฉันถูกทำทายเป็นอย่างมากในประเด็นสำคัญของกฎหมายของพระองค์ — รัฐบาลของเขา — ความเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ความเป็นเจ้านายเหนือเรา ชีวิต. จากประเด็นทั้งหมดแห่งธรรมเนียมบัญญัติของพระเจ้า วันสะบาโตเป็นพระบัญญัติข้อเดียว

โดยอ้างว่าคริสเตียนที่จริงใจจะยอมรับอย่างเสรีว่าเราไม่ควรมีพระเจ้าอื่นใดก่อนพระเจ้าสูงสุดและเที่ยงแท้ข้อเดียว พวกเขาจะยอมรับว่าเราไม่ควรกราบไหว้รูปเคารพ หรือใช้พระนามพระเจ้าอย่างเปล่าประโยชน์ พวกเขายอมรับพระบัญญัติเกี่ยวกับการให้เกียรติบิดามารดาของเรา การห้ามมิให้ฆ่า ล่วงประเวณี ลักขโมย พுகเท็จ หรือโลภ พวกเขาจะอ้างว่าพระบัญญัติทั้งเก้านี้ถูกส่งต่อไปยังพันธสัญญาใหม่

พระบัญญัติข้อเดียวที่พวกเขาปฏิเสธและปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยรักษาวันสะบาโตของพระองค์ให้ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทำให้วันนั้นศักดิ์สิทธิ์ และบอกให้เรารักษามันให้บริสุทธิ์

ผู้หญิงคนหนึ่งบอกฉันว่าเธอได้ยืนยันว่าวันเสาร์เป็นวันของฉัน และเธอหวังว่าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง ฉันตอบว่า "ไม่ วันเสาร์ไม่ใช่วันของฉัน วันอาทิตย์เป็นวันของฉัน"

“โอ้ ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น” เธออุทาน

“แต่คุณไม่ค่อยเข้าใจ” ฉันพูดต่อ "วันอาทิตย์เป็นวันของฉัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ แต่วันเสาร์ไม่ใช่วันของฉัน แต่เป็นวันของพระเจ้า"

ในการศึกษาและวิจัยอย่างเข้มข้น เจาะลึก และละเอียดถี่ถ้วนของฉันเพื่อพิสูจน์ว่าวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโตของคริสเตียน ฉันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้มากมาย ข้าพเจ้าตรวจสอบหนังสือ บทความ หรืองานเขียนทุกเล่มที่ได้แย้งกับวันสะบาโตอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพยายามตั้งวันอาทิตย์ ฉันตรวจสอบวารสารมานุษยวิทยา ตรวจสอบคำภษาฮีบรูและกรีกดั้งเดิมอย่างละเอียดในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ฉันอ่านคำอธิบายพระคัมภีร์และศัพท์ต่างๆ ฉันตรวจสอบประวัติ

## บัญญัติการทดสอบ

แต่ข้อโต้แย้งทั้งหมดที่ขัดต่อวันสะบาโตของพระเจ้าและการชอบถือปฏิบัติในวันอาทิตย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

มีการโต้แย้งอย่างชัดเจนว่าเป็นข้อผิดพลาดและไม่เชื่อสัจย์บ่อยเกินไป

ข้าพเจ้าพบในบันทึกประวัติศาสตร์ว่ามีการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนและรุนแรงเกี่ยวกับคำถามนี้โดยตรงและโดยอ้อมในช่วงสามศตวรรษแรกของศาสนจักร

มีการโต้เถียงกันระหว่างนักศึกษาของอัครสาวกยอห์นกับคู่ต่อสู้ของพวกเขาในเรื่องความขัดแย้งเรื่องปีสกา-อีสเตอร์ ในที่สุด คำถามทั้งหมดก็ถูกยุติลงในคริสตจักรเท็จที่เรียกว่า "บาบิโลนมหาราช" โดยสภาในซินซึ่งเรียกโดยจักรพรรดิแห่งโรมันคอนสแตนตินในปี ค.ศ. 325 เขาเป็นจักรพรรดิ ไม่ใช่นักบวช จากนั้น

ในสภาเอเธนส์ ค.ศ. 365 มีบัญญัติข้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของคริสตจักร:

คริสเตียนต้องไม่ตัดลินด้วยการพักผ่อนในวันสะบาโต แต่ต้องทำงานในวันนั้น

แทนที่จะให้เกียรติวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ถ้าจะพบว่ามีผู้ใดคูหมิ่นศาสนา

ก็ขอให้พวกเขาถูกสาปแช่งจากพระคริสต์" นี่เท่ากับโทษประหารชีวิตเพราะว่าคริสตจักรเท็จ

ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ "ผู้หญิง" ซึ่งชื่อคร่อม "สัตว์ร้าย" แห่งวิวรณ์ 17 เพียงออกเสียงสิ่งนี้

พระราชกฤษฎีกาและรัฐบาลกลางดำเนินการลงโทษ มักจะถึงแก่ความตาย ดังนั้น

ดังในคำพยากรณ์ของวิวรณ์ 13:15 คริสตจักรไม่ได้เป็นผู้สละชีพเพื่อธรรมิกชนที่แท้จริง แต่ "สาเหตุ"

พวกเขาถูกสังหาร

ช่องว่างไม่อนุญาตให้ฉันในการเขียนปัจจุบันนี้เพื่อให้คำอธิบายอย่างละเอียดและครบถ้วนเกี่ยวกับคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสำคัญที่สำคัญของการรักษาวันสะบาโตของพระเจ้า หนังสือฟรีของเรา "วันสะบาโตของคริสเตียนคือวันใด" จะนำเสนอคำอธิบายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ช่องว่างไม่อนุญาตให้ฉันในการเขียนปัจจุบันนี้เพื่อให้คำอธิบายอย่างละเอียดและครบถ้วนเกี่ยวกับคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสำคัญที่สำคัญของการรักษาวันสะบาโตของพระเจ้า หนังสือฟรีของเรา "วันสะบาโตของคริสเตียนคือวันใด" จะนำเสนอคำอธิบายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในตอนท้ายของสิ่งที่เรียกว่า "สัปดาห์แห่งการทรงสร้าง" เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกเปิดเผย:

"และในวันที่เจ็ดพระเจ้ายกขึ้นสูงสุดงานซึ่งเขาสร้างไว้ และในวันที่เจ็ดเขาได้พักจากงานทั้งหมดที่ทรงสร้างไว้

และในวันที่เจ็ดนั้น พระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงชำระให้บริสุทธิ์ เพราะในวันนั้น

พระองค์ทรงพักผ่อนจากการงานทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าสร้างและทรงสร้าง" (ปฐมกาล 2:2-3)

พระเจ้าไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย แต่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่นมนุษย์ชาติ

และทรงแสดงพระองค์เองในวันนั้น สิ่งนี้เขาไม่เคยทำในเรื่องเกี่ยวกับวันอาทิตย์หรือวันอื่นใด

อคัมปฏิสถิตันไม้แห่งชีวิตของพระเจ้า กฎของพระเจ้า และการปกครองของพระเจ้าเหนือเขา ไม่มีหลักฐานว่าโดยทั่วไปแล้วครอบครัวของอาดัมรักษาวนสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาเกือบ 2,500 ปีแรก แต่เมื่อพระเจ้าเรียกลูกหลานของอิสราเอลออกจากอียิปต์ (เป็นการเรียกคริสตจักรออกจากโลก) พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่ชาวอิสราเอลถึงวันสะบาโตของพระองค์

ในอพยพ 16 ลูกหลานของอิสราเอลบ่นว่าพวกเขากำลังจะอดตาย พระเจ้าตรัสว่าจะส่งอาหารจากสวรรค์มาในรูปของมานา "เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาจะดำเนินการตามกฎหมายของเราหรือไม่" สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังหรือบาป ในวันที่หกของสัปดาห์ พระเจ้าส่งมานาสองส่วน แต่พระเจ้าไม่ได้ส่งสิ่งใดเลยในวันที่เจ็ด และโมเสสกล่าวในวันที่หกว่า "พรุ่งนี้เป็นส่วนที่เหลือของวันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์แค่พระเจ้า ...." ในวันสะบาโตโมเสสสั่งพวกเขาว่า "วันนี้เป็นวันสะบาโตแค่พระเจ้า วันนี้พวกท่านจะไม่พบมัน [มานา] ในทุ่งนา จงเก็บหกวัน แต่ในวันที่เจ็ด ซึ่งเป็นวันสะบาโต จะไม่มีเลย" (ข้อ 23-26)

วันที่เจ็ดมีบางคนออกไปเก็บมานา และพระเจ้าตรัสว่า "นานแค่ไหนที่เจ้าปฏิเสฐที่จะรักษาบัญญัติและกฎหมายของเรา"

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าโดยปาฏิหาริย์จากสวรรค์ทรงแสดงให้เห็นว่าวันสะบาโตที่แท้จริง ปรวัติศาสตร์และประเพณีของชาวยิวแสดงให้เห็นว่าวันต่างๆ ในสัปดาห์ไม่เคยปะปนกันตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้

ในอพยพ 31:12-18 เราอ่านว่าพระเจ้าทำให้วันสะบาโตเป็นพันธสัญญาที่มั่นคงระหว่างพระองค์กับผู้คนของพระองค์ เป็นสัญญาฉบับส่วนตัวซึ่งพระเจ้าจะทรงทราบว่าพวกเขาเป็นประชากรของพระองค์ เพราะในการรักษาวนสะบาโตนั้น พวกเขาเชื่อฟังพระองค์ในลักษณะที่ไม่มีใครทำ มันระบุว่าพวกเขาเป็นคนของเขา เพราะไม่มีใครอื่นนอกจากคนของพระเจ้าที่เคयरักษาวนสะบาโตของพระเจ้า มันระบุถึงพระเจ้า เพราะการทรงสร้างเป็นข้อพิสูจน์ของพระเจ้า ในหกวัน พระองค์ทรงสร้างชีวิตบนโลก และในวันที่เจ็ด พระองค์ทรงพักผ่อนและทำให้วันนั้นเป็นวันบริสุทธิ์ — ศักดิ์สิทธิ์แค่พระเจ้า!

ในอิสยาห์บทที่ 56 เป็นคำพยากรณ์สำหรับยุคปัจจุบันของเราเกี่ยวกับวันสะบาโต “นอกจากนี้ บุตรชายของคนต่างด้าว [คนต่างชาติ] ที่ร่วมตัวกับพระเจ้า ปรนนิบัติพระองค์ และรักพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนที่รักษาวนสะบาโตมิให้ทำให้วันสะบาโตเป็นมลทิน และยึดถือเอา พันธสัญญาของเราเราจะนำพวกเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราและทำให้พวกเขาปรมปรีดีในบ้านแห่งคำอธิษฐานของฉัน " (อิสยาห์ 56:6-7)

ในมาระโก 2:28 พระเยซูทรงประกาศว่า: "เหตุฉะนั้นบุตรของมนุษย์จึงเป็นเจ้าแห่งวันสะบาโตด้วย" (มาระโก 2:28) ดังนั้นวันสะบาโตจึงเป็นวันพระไม่ใช่วันอาทิตย์

วันสะบาโตดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นบัญญัติทดสอบข้อเดียว — ข้อบัญญัติแม่ที่เรียกกันว่าคริสเตียนปฏิบัติเสมอที่จะเชื่อฟัง ใน 1 ยอห์น 2:4 เราอ่านว่า “ผู้ที่กล่าวว่า เรารู้จักพระองค์ และไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ ผู้นั้นก็พหุมุสา และความจริงไม่ได้อยู่ในผู้นั้น”

บาปเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:4)

คริสตจักรดั้งเดิมของพระเจ้าภายใต้คริสตจักรรักษาวันสะบาโต อัครสาวกเปาโลเทศนาให้กับคนต่างชาติในวันสะบาโตเป็นเวลาหนึ่งปีหกเดือน หลังจากที่ท่านเปลี่ยนจากชาวยิวไปเป็นคนต่างชาติ (กิจการ 18:4-11)

เนื่องจากวันสะบาโตเป็นเครื่องหมายระบุถึงผู้คนของพระเจ้า (ชาวยิว คนต่างชาติ หรือเชื้อชาติใดๆ) ดังนั้นวันอาทิตย์จึงเป็นเครื่องหมายที่ระบุอำนาจหน้าที่ของศาสนาคริสต์แท้ — บาปิลอนผู้ยิ่งใหญ่ แม่ของหญิงแพศยา—เพราะวันอาทิตย์ไม่มีอำนาจอื่นใด การแทนที่คนนอกศาสนาในวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโตของพระเจ้าปลอมเป็นกลอุบายหลักของซาตานในการหลอกลวงทุกชาติและปลอมแปลงความจริงของพระเจ้าตลอดจนคริสตจักรของพระเจ้า

ข้อแก้ตัวข้อหนึ่งที่ "ศาสนาคริสต์ดั้งเดิม" ใช้สำหรับการถือปฏิบัติวันอาทิตย์คือความเชื่อที่ผิดๆ ว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ แต่แท้จริงแล้วการฟื้นคืนพระชนม์ไม่ได้เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์แต่เป็นช่วงดึกของวันสะบาโต สำหรับข้อพิสูจน์ของประเพณีแท้ๆ โปรดอ่านจุลสารฟรีของเรา "การฟื้นคืนพระชนม์ไม่ได้อยู่ในวันอาทิตย์" จากนั้นอ่านความจริงนี้ในพระกัมภีร์ของคุณเอง

พระเยซูตรัสว่า: "... พวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์ การสอนตามหลักคำสอนเกี่ยวกับบัญญัติของมนุษย์ สำหรับการละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า ท่านถือประเพณีของมนุษย์ .... ดีแล้วที่พวกเจ้าปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้าว่า จงรักษาประเพณีของตนเอง" (มาระโก 7:7-9)

นี่คือกุญแจดอกหนึ่งที่ใช้ประตูสู่เอกลักษณ์ของศาสนจักรดั้งเดิมที่แท้จริงของพระเจ้า ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์ เนื่องจากศาสนจักรยังคงต้านทานการโจมตีของซาตานตลอดหลายปีที่ผ่านมาและหลายศตวรรษ แต่ก็ไม่ใช่เพียงสัญญาณระบุตัวเท่านั้น

**ข้อจริง**

พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนเพื่อคริสตจักรของพระองค์: "... พระบิดาผู้บริสุทธิ์  
โปรดรักษามารดาผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ในนามของพระองค์  
เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งในเดียวกันที่เราเป็น ในขณะที่ข้าพระองค์อยู่กับพวกเขาในโลกนี้  
ข้าพระองค์ได้เก็บพวกเขาไว้ในพระนามของพระองค์ ... และบัดนี้ ข้าพเจ้ามาหาท่าน ...  
เราได้ให้พระวาระของพระองค์แก่พวกเขาแล้ว และโลกก็เกลียดชังพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ใช่ของโลก  
ทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ใช่ของโลก ข้าพเจ้าไม่ได้อธิษฐานว่าท่านจะรับ ออกจากโลก  
แต่เพื่อจะป้องกันพวกเขาจากความชั่วร้าย พวกเขาไม่ใช่ของโลกแม้ว่าฉันไม่ใช่ของโลก  
จงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความจริงของคุณ: คำพูดของคุณเป็นความจริง" (ยอห์น 17:11-17).

พระเยซูตรัสว่าคริสตจักรที่แท้จริงของพระองค์จะต้องได้รับการดูแลในพระนามของพระบิดา — พระเจ้า  
สิบสองครั้งในพันธสัญญาใหม่ ชื่อของคริสตจักรที่แท้จริงคือคริสตจักรของพระเจ้า!  
มันคือคริสตจักรของพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำทาง คำจูน และชี้นำ!

ในหัวข้อที่พระนามที่แท้จริงของพระศาสนจักรปรากฏขึ้น จะมีการระบุพระกายทั้งหมดของพระคริสต์  
— ศาสนจักรโดยรวม — ดังนั้นเมื่อพูดถึงทั้งศาสนจักร รวมทั้งสมาชิกแต่ละคนบนแผ่นดินโลก ชื่อคือ  
"คริสตจักรของพระเจ้า" นี่คือนำชื่อเหล่านี้:

- 1) กิจการ 20:28: คำเตือนสำหรับผู้อาวุโสคือ "เลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า"
- 2) 1 โครินธ์ 10:32: "อย่าทำผิดต่อชาวยิวหรือคนต่างชาติหรือคริสตจักรของพระเจ้า"
- 3) 1 โครินธ์ 11:22: "... หรือคุณถูกคริสตจักรของพระเจ้าและอับอายผู้ที่ไม่ใช่?"
- 4) 1 โครินธ์ 15:9: เปาโลเขียนว่า: "สำหรับ ... ฉันข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า"
- 5) กาลาเทีย 1:13: ข้อนี้กล่าวซ้ำข้อสุดท้ายที่ให้ไว้ - "ฉันได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า"

เมื่อมีการกล่าวถึงการชุมนุมในที่อื่น โดยเฉพาะ คริสตจักรที่แท้จริงจะเรียกว่า "คริสตจักรของพระเจ้า"  
ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือสถานที่ ต่อไปนี้เป็นอีกสี่ตอน:

- 6) 1 โครินธ์ 1:2: "คริสตจักรของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เมืองโครินธ์"
- 7) 2 โครินธ์ 1:1: "คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์"
- 8) 1 ทิโมธี 3:5: ในการพูดถึงผู้ปกครองในที่อื่นในชุมชนท้องถิ่น เปาโลเขียนทิโมธีว่า  
"เพราะว่าถ้าชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะปกครองบ้านของตนเองอย่างไร  
เขาจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไร"
- 9) 1 ทิโมธี 3:15: "...

จงประพฤติตนในพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์  
นี่คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ในการพูดถึงประชาคมท้องถิ่นโดยรวม ไม่ใช่เป็นคณะเดียว

แต่เป็นการรวมของประชาคมท้องถิ่นทั้งหมด ชื่อในพระคัมภีร์คือ "คริสตจักรของพระเจ้า"

นี่คือสามข้อสุดท้ายของ 12 ซึ่งตั้งชื่อคริสตจักร:

10) 1 โครินธ์ 11:16: ... เราไม่มีธรรมเนียมเช่นนั้น ทั้งคริสตจักรของพระเจ้า"

11) 1 เศษะโลนิกา 2:14 "พี่น้องทั้งหลาย เพราะท่านได้เป็นสาวกของคริสตจักรของพระเจ้า  
ซึ่งในแคว้นยูเดียอยู่ในพระเยซูคริสต์"

12) 2 เศษะโลนิกา 1:4 "เพื่อว่าเราเองจะได้ชื่นชมยินดีในตัวคุณในคริสตจักรของพระเจ้า"

ในบางกรณีในพระคัมภีร์ใหม่ มีการเพิ่มคำพรรณนาให้กับชื่อ เช่น คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์  
หรือคริสตจักรของพระเจ้าในแคว้นยูเดีย และวันนี้คือคริสตจักรทั่วโลกของพระเจ้า

ในโลกนี้ คริสตจักรได้รับการตั้งชื่อตามผู้ชาย หรือตามระบบที่มนุษย์คิดขึ้นเอง

หรือแบบการปกครองของคริสตจักรที่ผู้ชายคิดออก ตรงกันข้ามกับพระวาระของพระเจ้า

หรือตามหลักคำสอนที่สำคัญที่พวกเขาเน้น หรือสิ่งที่มนุษย์หวังว่าจะทำให้เป็นจริง —

ครอบคลุมทุกอย่าง สากลหรือคาทอลิก แต่ไม่ว่าศาสนจักรที่แท้จริงแห่งใดจะอยู่ที่ใด

ก็จะได้รับการขนานนามว่าศาสนจักรของพระเจ้า

แต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมด หลายคนใช้พระนามของพระเจ้าอย่างเหมาะสม

แต่ไม่ได้ประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้าในฐานะรัฐบาลของพระเจ้าซึ่งเราต้องเชื่อฟัง -

สอนการเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้า (บัญญัติสิบประการ) -

สอนการสำนึกผิดของการกบฏและการละเมิดกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า - สอนว่าเราอาจ

บัดนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในราชอาณาจักร (ครอบครัว) ของพระเจ้า และโดยการพินาศพระชนม์

ได้บังเกิดในครอบครัวพระเจ้า!

คริสตจักรที่แท้จริงนั้นกำลังเทศนาถึงความใกล้ของการเสด็จมาของพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์ของกษัตริย์

และพระยาห์เวห์ผู้ทรงอำนาจ เพื่อปกครองทุกประเทศเป็นเวลาพันปีบนแผ่นดินโลก

ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ แต่อยู่บนโลกนี้ (วิวรณ์ 5:10)

มีคริสตจักรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น!



